



Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị với quyết tâm đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.



Thành phố Thái Bình.

Sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu,

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp sóng hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết với 103 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa kết nối điểm cầu trực tuyến với trung ương, việc học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, chất lượng, cơ bản đúng kế hoạch đề ra với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập toàn tỉnh đạt trên 90%. Phương pháp học tập, quán triệt có nhiều đổi mới, tổ chức bằng cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp, có lớp kết hợp khởi động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu,

đội ngũ văn nghệ sĩ... Từ đó, các báo cáo viên có điều kiện nghiên cứu, quán triệt sâu, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết đối với từng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành hành động thiết thực gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ

hàng đầu là tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm 2021, Thái Bình đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khống chế được các ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng, không để dịch lây lan, tạo tiền đề quan trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,92% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 78,9% dự toán. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ hai cả nước.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; tập trung rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 22 dự án, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 391 doanh nghiệp và 32 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký mới trên 3.800 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo thực hiện quy hoạch chung và quy hoạch các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình được thực hiện

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn



Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 12 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình lớn, trên cơ sở đó thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ đoàn trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Một số nội dung đã được các cấp bộ đoàn tổ chức triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 như: tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cho cán bộ, đoàn viên; tăng cường giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; tham gia giải quyết các vấn đề mới, phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy



Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chủ động vận dụng sáng tạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt hơn 13.635 tỷ đồng, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, khu công nghiệp Liên Hà Thái, đường ĐH.90, đường ĐH.91 được tập trung triển khai thực hiện hiệu quả. Đời sống người dân được bảo đảm. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập (Vũ Thư)



Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đặt ra trong thời gian tới là xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay, ngoài tiếp tục xây dựng, tu bổ, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cứng hóa kênh mương, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện công trình trường THCS, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó khuyến khích tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương về trồng hoa, cây cảnh. Vì vậy, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của xã ước đạt trên 241 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch năm. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, trung bình đạt 55 triệu đồng/người/năm.

đồng bộ, khẩn trương; bước đầu đã có một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực, kinh nghiệm, uy tín đăng ký nghiên cứu, triển khai đầu tư vào Khu kinh tế. Ngoài ra, tỉnh đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: khó khăn, vướng mắc về thời hạn thuê đất, việc chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong các khu, cụm công nghiệp; giải quyết dứt

điểm các kiến nghị của doanh nghiệp; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất, kinh doanh phát triển; tập trung cao độ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quân sự, quốc phòng

địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Những kết quả Thái Bình đạt được trong thời gian qua bước đầu đã góp phần cùng với cả nước tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tiếp theo.

ĐÀO QUYNH

Bộ đội Biên phòng tri ân người có công

Thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới biển.

Những ngày tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới biển tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đơn vị phối hợp với Huyện đoàn Thái Thụy, đoàn thanh niên, hội phụ nữ các xã, thị trấn ven biển do đồn phụ trách quản lý tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là những hoạt động thường niên thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, góp phần gắn kết tình cảm quân dân biên giới biển.



Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Ảnh tư liệu

Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" do đơn vị phát động đã được 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia. Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều có kế hoạch tổ chức phát động trong toàn lực lượng đóng góp vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; từ nguồn quỹ này, Bộ CHQS tỉnh trích hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới biển. Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 70

triệu đồng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên địa bàn tỉnh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân, khu vực biên giới biển số tiền gần 14 triệu đồng. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gần 4.200 lượt đối tượng chính sách với số tiền gần 11 triệu đồng; phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 500.000 đồng/tháng.

Trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn biên giới biển. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ các xã, thị trấn ven biển tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà 7 đồng chí thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị

(500.000 đồng/người). Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin phường Bồ Xuyên và phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) với số tiền 4 triệu đồng...

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã thể hiện sự tri ân của những người chiến sĩ quân hàm xanh, làm ấm lòng các gia đình chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

TÁT ĐẠT

6 tháng kết nạp mới 1.159 đoàn viên công đoàn

Thực hiện đề án "Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2019 - 2023", từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao chỉ tiêu và chỉ đạo các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 6 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước (trong đó có 5 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên), kết nạp mới 1.159 đoàn viên. Việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, qua đó chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.



Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao quyết định thành lập công đoàn cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Thắng, xã An Đông.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ Người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội đạt 92,5%

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5 năm qua, công tác hội NCT của huyện Quỳnh Phụ đạt được nhiều kết quả trên cả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn do Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam đề ra. Huyện có 39.863 hội viên, tỷ lệ NCT tham gia sinh hoạt hội đạt 92,5%; 37/37 cơ sở hội lập địa phương; tổng số tiền 2,9 tỷ đồng; 766 hội viên tham gia các tổ chức trong hệ thống chính trị địa phương; 35% hội viên trực tiếp lao động sản xuất, 253 NCT là chủ các trang trại, gia trại lớn; 95% gia đình hội viên NCT đạt gia đình văn hóa..., qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của NCT trong xã hội.

Tổng kết nhiệm kỳ, 16 tập thể có nhiều thành tích được tuyên dương, khen thưởng.

TRINH CƯỜNG

Khai giảng khóa đào tạo và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Sáng ngày 25/7, Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Người khuyết tật tỉnh và một số đơn vị tổ chức khai giảng khóa đào tạo và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Đây là khóa học thứ năm được các đơn vị phối hợp tổ chức.

Với hình thức học trực tuyến, miễn học phí, khóa đào tạo nhằm giúp người khuyết tật có điều kiện phát triển thêm các kỹ năng cần thiết, lựa chọn công việc phù hợp với bản thân, tự tin hòa nhập với cộng đồng và cuộc sống. Trong khóa học, các học viên được cung cấp các kỹ năng marketing online, đồng thời được phân phối các sản phẩm số, hỗ trợ kinh doanh online trong và sau khóa học.

KUÂN PHƯƠNG